

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung, chương trình, nhất là liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chủ yếu và văn kiện đại hội đã đề cập đến cũng như những nhiệm vụ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể chưa thể hiện được đầy đủ.

TẬP TRUNG CAO ĐỘ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tổ chức chiều ngày 2/12. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố và một số đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngoài bệnh nhân số 1.035 từ nước ngoài về đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vừa qua Thái Bình đã ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhân từ nước ngoài về tái dương tính sau thời gian cách ly, điều trị. Hiện bệnh nhân tái dương tính vẫn đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã có kết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế năm 2021 - 2022. Về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở đưa ra phương án, đối với gói thầu cung ứng thuốc có giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng do Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; với gói thầu dưới 100 triệu đồng do thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới ngành Y tế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đồng thời có giải pháp khắc phục những hạn chế đã được nêu trong kết luận thanh tra. Về danh mục mua sắm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế mua sắm tập trung đã có quy định. Giao Sở Y tế tiếp tục rà soát những danh

Vi vậy, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện các dự thảo để kịp thời ban hành vào giữa tháng 12/2020.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Bộ CHQS tỉnh báo cáo đề án tổ chức lực

quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp F1, F2 đã được cách ly theo quy định và cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang nơi công cộng; quản lý người từ nước ngoài về cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh; giám sát việc cách ly; theo dõi sức khỏe của chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển

đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung; danh mục thuốc; đơn vị chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thuốc, hóa chất, vật tư y tế là mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; do đó, cần thực hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế là mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; do đó, cần thực hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế là mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; do đó, cần thực hiện việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế mua sắm tập trung đã có quy định. Giao Sở Y tế tiếp tục rà soát những danh

lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục duy trì bảo đảm chế độ, chính sách hoạt động theo đúng định mức và quy định của pháp luật. Bên cạnh việc dành kinh phí thỏa đáng để đầu tư trang phục, công cụ, trang thiết bị và điều kiện làm

khai hiệu quả, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực, nhất là mới đây Việt Nam đã ghi nhận có ca nhiễm mới lây từ người cách ly. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị luôn xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phải tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm chỉ tư nước ngoài về cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh; giám sát việc cách ly; theo dõi sức khỏe của chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh cần tập trung vào việc quản triệt, thời gian tới truyền, nhắc nhở người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đến các nơi công cộng như chợ, trung tâm thương mại, bến xe, khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng... Sở Y tế thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình dịch ở Việt Nam, trong tỉnh, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với thực tế; kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ sở y tế; tuyệt đối không để lây nhiễm trong qua trình điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, trường đối, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã điều trị từ nơi khác về địa phương; tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại địa phương; kịp thời nắm bắt thông tin người Thái Bình ở vùng có bệnh nhân dương tính

việc còn tranh thủ các nguồn lực, trang thiết bị cần bảo đảm chất chẽ, hợp lý để tiết kiệm nhất, tránh cấp phát tràn lan, sử dụng không hiệu quả. Kiểm tra, yêu cầu, động viên các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận thống nhất một số nội dung công tác cần bố.

về địa phương và chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế sẵn sàng phòng, chống dịch. Công an tỉnh quản lý chặt những trường hợp xuất nhập cảnh, người nước ngoài lưu trú, các chuyên gia sang làm việc trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an toàn các khu cách ly tập trung. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm quy trình quản lý người cách ly và các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ quan, doanh nghiệp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định ở khu cách ly tập trung; thực hiện tốt việc chăm sóc người cách ly. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch. Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong thời điểm hiện nay.

Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

quốc phòng toàn dân 22/12. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 11 tháng qua và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tháng cuối cùng của năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

giảm nghèo bền vững ở cơ sở; đề xuất các giải pháp để thực hiện Chương trình đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện đoàn giám sát đề nghị thời gian tới các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm các chính sách thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo bền vững; chủ động rà soát, xác định nguyên nhân của hộ nghèo, hộ cận nghèo để có kế hoạch, giải pháp giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó đoàn đã giám sát tại xã Vũ Phúc và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN...

(*Tiếp theo trang 1*)

* Sáng ngày 2/12, UBND huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2021.

Theo đề án, vụ xuân năm 2021 huyện Tiên Hải phần đầu gieo trồng diện tích 9.800ha, gồm các giống lúa thuần chất lượng, năng suất cao chiếm 85%; lúa lai khoảng 15% diện tích, dự kiến năng suất lúa đạt khoảng 70 tạ/ha; diện tích cây màu xuân, hè đạt 3.050ha...

Để đạt kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm để an sản xuất, trong đó chấp hành nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng, bố trí vùng sản xuất hàng hóa có liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các HTX DVNN huy động nhân lực, phương tiện nạo vét, sửa chữa các cống đập, trạm bơm bảo đảm yêu cầu nguồn nước phục vụ sản xuất. Các HTX triển khai kế hoạch thực hiện tốt các khâu dịch vụ như dịch vụ làm đất, thủy nông, cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân gieo cấy, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng. Để khuyến khích nông dân sản xuất vụ xuân, tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ kinh phí diệt chuột, thuốc trừ rầy trên mạ. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, các địa phương cần có điều kiện cụ thể cũng có cơ chế hỗ trợ riêng để khuyến khích nông dân sản xuất vụ xuân, hè.


TIÊN HẢI 54 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, từ đầu năm 2020 đến ngày 30/11/2020, Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Tiên Hải) đã xử lý 54 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là lái xe mô tô và 1 trường hợp lái xe ô tô.

Trong đó, 33 trường hợp vi phạm chưa vượt quá 0,25 miligam/ lít khí thở; 10 trường hợp vi phạm vượt quá 0,25 miligam đến 0,4miligam/ lít khí thở; 10 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 205 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 40 trường hợp, tạm giữ 54 phương tiện các loại.

Việc xử lý nghiêm các lái xe vi phạm nồng độ cồn đã góp phần kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm...

PHẠM HÙNG

	Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0277.3831.398
<p>Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 2/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 64,2 triệu người nhiễm và gần 1,5 triệu người tử vong do Covid-19.</p> <p>Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 2/12, cả nước ghi nhận thêm 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước lên 1.358 bệnh nhân. Trong ngày, Bộ Y tế cũng công bố có thêm 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi. Hiện 1.201/1.358 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 122 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 15.500 người.</p> <p>Tính đến 18 giờ ngày 2/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị và theo dõi sức khỏe 2 trường hợp. Số người đang cách ly tại Trung đoàn 568 là 126 người. Bên cạnh đó, 21 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh cũng đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải).</p>	
HOÀNG LANH	
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19	
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0277.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0277.3831.885

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý thị trường; phòng cháy, chữa cháy và công tác dân số

* Sáng ngày ngày 2/12, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Vụ Chính sách - Pháp chế (Tổng cục Quản lý thị trường) tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ quản lý thị trường toàn đơn vị.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt, trao đổi, thảo luận về quá trình thực hiện Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tìm hiểu một số nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Công Thương quy định về xử

phạt vi phạm hành chính; mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường... Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn thực hiện quy trình lập hồ sơ ấn chỉ phục vụ kiểm tra đột xuất, khám phương tiện vận tải; trao đổi xử lý một số tình huống cụ thể các hành vi, nội dung kiểm tra thường gặp như: hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu.

* Trong hai ngày 2 - 3/12, tại nhà máy Tân Đề 1, khu

công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thế thao - Tân Đề tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH cho hơn 2.000 cán bộ, công nhân Công ty.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh đã cung cấp thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng thời gian gần đây. Đồng thời, truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC, nguyên nhân gây ra cháy, nổ, biện pháp PCCC & CNCH tại nhà máy và gia đình. Ngoài ra, cán bộ, công nhân

Công ty còn được hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm và cách xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.

Đây là hoạt động được Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thế thao - Tân Đề phối hợp thường xuyên với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân Công ty trong việc phòng, chống cháy, nổ, từ đó cần động phòng ngừa các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

* Sáng ngày 2/12, Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải tổ chức tập huấn triển khai nội dung công tác dân số trong tình hình mới; kiến thức an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chính sách về công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, mục tiêu công tác dân số giai đoạn sắp

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG